

ฮาร์ดีร็อคพัทยา จัดคอนเสิร์ตการกุศลประจำปี 2

562



พัทยา, ประเทศไทย – วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 โรงแรมฮาร์ดีร็อคและคาเฟ่พัทยาจัดคอนเสิร์ตการกุศลประจำปี กับศิลปินโปปโซลแท้มัญชาติไทย “วงเดอะพาร์กินสัน” โดยคอนเสิร์ตการกุศลประจำปีนี้ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 แล้ว และในทุกๆ ปีของคอนเสิร์ตการกุศลก็ได้มอบความสนุกความสุข รวมถึงมอบสิ่งดีๆคืนต่อสังคม

งานเริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป แยกผู้เกียรติจะได้อิมมูร์รอยกับอาหารบุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมเสิร์ฟเครื่องดื่มตลอดงานที่ห้องบอลรูมฮอลออฟเฟม มอบความบันเทิงจากวงดนตรีที่เล่นประจำที่ฮาร์ดีร็อคคาเฟ่พัทยา วงนาทิตะ และพบกับวงดนตรีคุณภาพอย่าง วงเดอะพาร์กินสัน ที่มาพร้อมสร้างความบันเทิงและมอบความสุข เหมือนเช่นเคยที่เราจะมีการประมูลของการกุศลเพื่อระดมทุนสมทบเข้าโครงการฯ รวมถึงกีตาร์ที่เซ็นโดยศิลปินวงเดอะพาร์กินสัน นอกจากนี้ยังได้ลุ้นรับห้องพักฟรีที่โรงแรมฮาร์ดีร็อคบาฮาลีและป็นัง โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทางโรงแรมจะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการกุศลภายใต้โครงการการกุศลของฮาร์ดีร็อคพัทยา ได้แก่ การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโครงการร็อคเดอะสกูล กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนภายใต้โครงการร็อคเดอะลันซ์ และสนับสนุนโครงการร็อคเดอะฟาร์มซึ่งเป็นกิจกรรมการทำเกษตรแบบยั่งยืนโดยปลูกพืชปลอดสารพิษ ฮาร์ดีร็อคพัทยานู๋หวังที่จะช่วยเหลือชุมชน สร้างกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันงาน: วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เวลา: 19.00 – 24.00 น.

สถานที่: ห้องบอลรูม ฮอล ออฟ เฟม โรงแรมฮาร์ดีร็อคพัทยา

บัตรปกติ: 3,000 บาท

บัตรพรีเมียม: 3,500 บาท

ผู้ที่สนใจสามารถซื้อบัตรคอนเสิร์ตได้ที่ลิโอบบี้ ชั้น 1 โรงแรมฮาร์ดีร็อคพัทยา โทร 038-428755 หรือติดต่อผ่านทางเฟสบุ๊ค <https://www.facebook.com/HardRockHotelPattaya> และ <https://www.facebook.com/HardRockCafePattaya>

รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสมทบทุนการกุศลและโครงการต่างๆ ดังนี้

ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

นับเป็นเวลามากกว่า 20 ปี ที่พสกนิกรชาวไทยต่างตระหนักรู้ และชื่นชมในพระราชกรณียกิจที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณวรวราชภักดี สิริกิจการิณีพิริยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชน และพัฒนาประเทศจึงร่วมกันสละทรัพย์ ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริต่างๆ และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน และขาดแคลน พระองค์ทรงหาเงินที่มีผู้ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และการศึกษาของเยาวชนไทยในท้องถิ่นที่ห่างไกล ส่งเสริมระดับมาตรฐานการเรียน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนพระราชทานความช่วยเหลือสนับสนุนหน่วยงานการกุศลอื่นๆ เช่น โรงพยาบาล มูลนิธิเป็นต้น มาบัดนี้ เงินทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเพิ่มจำนวนขึ้นเป็นอันมาก จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งเป็นกองทุนขึ้น พระราชทานนามกองทุนว่า “กองทุนพระราชกุศลสมเด็จพระเทพฯ” เพื่อจะนำเงินมาใช้ ตามวัตถุประสงค์ที่ขยายขอบข่ายกว้างขวางขึ้นดังที่ระบุไว้ในตราสาร

ทุนการศึกษาโรคเดอะสกูล

เป็นทุนการศึกษาที่ริเริ่มโดยโรงแรมฮาร์ตโรคและฮาร์ตโรคคาเฟ่ พัทยา โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อายุ 13-18 ปี) ที่ตั้งใจเรียนแต่ขาดแคลนทางด้านทุนทรัพย์ ทุนการศึกษานี้รวมถึงค่าเล่าเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ และค่ากิจกรรมนอกหลักสูตร โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากโรงเรียน และจากทางโรงแรมฮาร์ตโรคและฮาร์ตโรคคาเฟ่ พัทยา โครงการนี้เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2557 ปัจจุบันมีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากฮาร์ตโรคพัทยาทั้งหมด 24 คน แต่ละคนได้รับทุนการศึกษา 25,000-28,000 บาทในแต่ละปีเพื่อเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1จนเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือจนจบประกาศนียบัตรวิชาชีพ

โครงการโรคเดอะลันซ์

เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยโรงแรมฮาร์ตโรคและคาเฟ่ พัทยา ในปี 2554 โดยมีจุดประสงค์ เพื่อจัดหาอาหารกลางวันที่มีคุณภาพให้กับนักเรียนในโรงเรียนรัฐบาลที่ขาดแคลนทางด้านทุนทรัพย์ และงบประมาณในการจัดหาอาหารกลางวันให้กับนักเรียน กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทางโรงแรมฮาร์ตโรคและคาเฟ่ พัทยา ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องถึง 67 ครั้ง โดยคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกันลงมือทำอาหารกลางวัน เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับประทานอาหารกลางวันมื้อพิเศษที่มีคุณภาพ พร้อมจัดกิจกรรมความบันเทิงโดยเล่นดนตรีสดและร้องเพลงให้หน่อยๆ ได้ร่วมสนุกอีกด้วย

โครงการโรคเดอะฟาร์ม

ด้วยความยึดมั่นรักโลก หนึ่งในคติพจน์ฮาร์ตโรค โครงการโรคเดอะฟาร์ม ริเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2559 เพื่อเป็นการเพิ่มความตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม โครงการนี้จึงเป็นพื้นที่การเรียนรู้ให้กับพนักงานฮาร์ตโรค ด้วยความร่วมมือกับโครงการส่งเสริมและสาธิตการเกษตรวัดญาณในพระราชดำริ โดยทางโครงการจะเป็นผู้ให้ความรู้ เมล็ดพันธุ์พืช ต้นกล้า และแปลงเพาะพันธุ์พืชให้กับทางฮาร์ตโรค เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการทำ

การเกษตรแบบยั่งยืน เราปลูกทั้งพืชผักและผลไม้หลากหลายชนิด อาทิเช่น ผักสลัด ผักกาด กัลฉ่าย มะม่วง มะเขือเทศ
แตงกวา หัวหอมใหญ่ ผลผลิตทั้งหมดปลูกโดยใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ และไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงหรือยากำจัดวัชพืช จึง
มั่นใจได้ว่าผลผลิตทั้งหมดเป็นผลผลิตที่ปลอดภัยทางฮาร์ตหรือคือนำเอาผลผลิตที่ได้มาใช้ในการประกอบอาหาร
ในโครงการรีดเคอะลันซ์ และส่วนหนึ่งของผลผลิตนำมาใช้ในการบริการในห้องอาหารของโรงแรม

สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.facebook.com/hardrockhotelpattaya>